

คำแถลงนโยบาย

นายพิพิธ รัตนรักษ์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้

เรียน ประธานสภาเทศบาลบ้านใต้ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใต้ ได้มอบความไว้วางใจให้ กระผมนายพิพิธ รัตนรักษ์ เป็นผู้บริหารเทศบาลในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้นั้น

ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พุทธศักราช 2562 มาตรา 48 ทศวรรคแรก และวรรคสอง ได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีจะต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาทุกท่านที่มาประชุมด้วย

ในการบริหารงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ซึ่งกระผมนายพิพิธ รัตนรักษ์ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ ช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เลือกตั้งเป็นต้นไป ผมจะบริหารงานโดยยึดหลัก “รับใช้ จริตใจ โปร่งใส เป็นธรรม ทำเพื่อพี่น้องประชาชน” ในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ ทิศทางการพัฒนาจะยึดความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยประชาชนจะต้องเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการบริหารงานของเทศบาล

ภายใต้หลักการ “รับใช้ จริตใจ โปร่งใส เป็นธรรม ทำเพื่อพี่น้องประชาชน” กระผมจะปรับระบบการบริหารงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ไปสู่แนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และกระผมจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงบูรณาการ ในการประสานสัมพันธ์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกระดับ และจะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกลไกทางการบริหาร ให้เป็นสังคมที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดย “เราจะเป็นเจ้าของบ้านที่ดี มีความปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีความสะอาด มีการบริหารงานที่ดีให้กับประชาชน และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

1. นโยบายด้านการบริหาร ประชาชนต้องได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้ารับบริการ การปฏิบัติงานจะต้องมีความร่วมมือกัน มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ระหว่างฝ่ายประชาชน ฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจำ โดยการปฏิบัติงานนั้นต้องปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ประชาชนจะได้รับการเคารพในสิทธิและเสรีภาพที่กฎหมายคุ้มครองไว้ และเจ้าหน้าที่เทศบาลจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และได้รับค่าตอบแทนตามสิทธิ์ที่จะพึงได้ ตามกฎระเบียบทุกประการ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง โดยใช้หลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ เป็นนโยบายหลักที่กระผมและทีมงานผู้บริหารจะต้องริบดำเนินการทำทันที เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือ (โควิด-19) ที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังอำเภอเกาะพะงันลดน้อยลง อีกทั้งปัจจัยของโรคส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการทุกอาชีพ และส่งผลเป็นอย่างมากต่อประชาชนที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นทีมงานผู้บริหารจึงมีแนวนโยบายในการจัดกิจกรรมหรือการจัดงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังเกาะพะงันมากขึ้น และส่งเสริมอาชีพอื่นให้แก่ประชาชนที่นอกเหนือจากธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงการหาช่องทางเพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ แทนที่จะรอรายได้จากการธุรกิจการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ สร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดตลาดการท่องเที่ยว เปิดตลาดการท่องเที่ยว “แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ” เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอเกาะพะงันต่อไป

3. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการตรวจสุขภาพของประชาชนทุกครัวเรือน และถนนทุกสายจะต้องได้รับการทำความสะอาดและปราศจากขยะ อีกทั้งจะจัดให้มีศูนย์นันทนาการเพื่อการออกกำลังกายของประชาชน

4. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จัดตั้งหรือส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณถนนสายต่างๆ จัดให้มีแสงสว่างสาธารณะ รวมถึงปรับปรุงระบบสัญญาณไฟ ป้ายบอกทางที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้

5. นโยบายด้านการศึกษา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสนับสนุน โรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยการจัดตั้งศูนย์ภาษาต่างประเทศ และมีการประเมินความพร้อมของ โรงเรียนต่างๆ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้

6.นโยบายด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น จัดให้มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ และกิจกรรมงานประเพณีชักพระทางน้ำทางทะเล ที่ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จัดแห่งเดียวในประเทศไทยและมีแห่งเดียวในโลก

7.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงไฟฟ้า ประปา ตามหมู่บ้านต่างๆ และซ่อมแซมถนนหนทางให้ดียิ่งขึ้น โดยพัฒนาให้มีความสะอาดและปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนในอำเภอเกาะพะงัน

8.นโยบายด้านการมีส่วนร่วม ทุกด้านของนโยบายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การมีส่วนร่วมระหว่าง “ภาคประชาชน” กับ “องค์กร” โดยเราจะต้องสร้างความร่วมมือ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้างจิตสำนึก ให้เกิดกับชุมชนของเราในการทำงานร่วมกัน โดยอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ภายใต้หลักการ “เราจะเป็นเจ้าของบ้านที่ดี” อีกทั้งจะให้บริการกับประชาชนของเราที่มาใช้บริการให้ดีที่สุดและเท่าเทียมกัน

ดังนั้นจะเห็นได้ว่านโยบายในการบริหารงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ช่วงระยะเวลา 4 ปี ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ของกระผม ล้วนเป็นประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ทั้งสิ้น ดังนั้นกระผมมีความมั่นใจว่า นโยบายของกระผมจะได้รับการพิจารณา สนับสนุนจากท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ทุกท่าน เพราะท่านทั้งหลายและกระผม ต่างก็เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ และซึ่งมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ อย่างแท้จริง